

รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบการเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้  
สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2562  
โครงการการจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564

ข้อมูลโครงการ	
ปีงบประมาณ	2564
หน่วยงาน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แหล่งที่มาของเงิน/ ทรัพย์สิน	ของหน่วยงาน
ชื่อโครงการ	การจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. สร้างการตระหนักรู้ในการให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล</li> <li>3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</li> <li>4. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</li> </ol>
รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	<p>ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ รวมทั้งมีความจำเป็นที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐานของภาครัฐ หากประชาชนมีความการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในด้านต่างๆ จะนำไปสู่การได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น ควรเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ตลอดจนการใช้สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้จดจำได้ในวงกว้าง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง เพลงประชาสัมพันธ์ เพลงโฆษณาสั้น (jingle) การจัดทำอินโฟกราฟิกประเภทภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน 4 ช่อง การเผยแพร่ข่าว/การแถลงข่าวสื่อมวลชน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น จะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม และสร้างการรับรู้ในวงกว้างได้อย่างถาวรมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้</p> <p>งวดที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</li> </ol> <p>งวดที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผลิตบทสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>(2) ผลิตสื่อบทสัมภาษณ์/สื่อบทสนทนา จำนวน 2 ตอน</li> <li>(3) ผลิตสื่อบทสัมภาษณ์/สื่อบทสนทนา จำนวน 2 เรื่อง</li> </ol>

	(4) ผลิต Viral Clip (5) ผลิตเพลงประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลง พร้อมจัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง	018/65
วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	5,000,000 บาท
มูลค่าในสัญญา/ใบสั่ง ซื้อ/ใบสั่งจ้าง	4,886,690 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (ปี ค.ศ.)	27 ตุลาคม 2021
ผู้รับจ้าง/ตัวแทน	บริษัท ซิลเลเบล จำกัด
หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
การดำเนินงาน	หน่วยงานเดียว
ร่วมกับหน่วยงาน	-
<b>การเบิกจ่าย</b>	
โครงการ	การจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564
การเบิกจ่ายครั้งที่	1
ประเภทสื่อมวลชน	อื่น ๆ
หมายเหตุ (ถ้ามี)	ผู้รับจ้างหรือตัวแทน คือ บริษัท ซิลเลเบล จำกัด เป็นหน่วยงานกลางที่สำนักงานสถิติแห่งชาติว่าจ้างในการประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 งวดการเบิกจ่ายครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ ได้เตรียมข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
ชื่อสื่อมวลชน	บริษัท ซิลเลเบล จำกัด
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ
แหล่งที่มาของเงิน/ ทรัพย์สิน	ของหน่วยงาน
จำนวนเงิน	977,338 บาท
ทรัพย์สิน (ถ้ามี)	-
มูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี)	-
วันที่เบิกจ่าย/ส่งมอบ ทรัพย์สิน (ปี ค.ศ.)	27 ธันวาคม 2021